

## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

**Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng ngày 21/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở một số địa phương.**

\* Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Ớp, thôn Đò Lương và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Thắng, thôn Đồng Tâm, xã Vũ An; bà Đặng Thị Xơ, vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi (Kiến Xương).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết

ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể thiết thực "Đến ơn đáp nghĩa" các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước; thường xuyên động viên, thăm hỏi, giúp các gia đình với đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

\* Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND

tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Quỳnh, thôn Cam Hòa và ông Vũ Tất Thành, thương binh hạng 3/4, thôn Trung An (xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, người có gia đình có công với cách mạng; mong mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, vận động con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể có những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

\* Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng

chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình đến thăm, tặng quà bà Đặng Thị Chuốt, vợ liệt sĩ Lộ Văn Ry, tổ 8, phường Đề Thám và ông Nguyễn Đức Vĩnh, thương binh hạng 1/4, tổ 3, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, động viên các gia đình luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể có những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, góp phần làm tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa".

### NHÓM PHONG VIÊN

đoạn mới. Các đại biểu cán chủ ý những nội dung chuyên sâu của văn kiện Đại hội, những quan điểm của Đại hội về văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

### THU THỦY

cho bà. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới của bà Tý đã được khánh thành với tổng diện tích 30m<sup>2</sup>, khép kín, kinh phí xây dựng 115 triệu đồng trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tại lễ khánh thành, đại diện hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ các cấp, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, xã, thôn đã trao tặng bà Tý các vật dụng cần thiết trong cuộc sống.

### XUÂN PHƯƠNG

**T**hi đua phát triển kinh tế, anh Đống Quang Tỉnh, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp đã dẫn đầu toàn bộ đất nông nghiệp của gia đình ra khu vực chuyển đổi của xã, đồng thời thuê thêm đất với tổng diện tích hơn 15.000m<sup>2</sup> để trồng cam canh và nuôi thỏ. Anh cho biết: Hiện nay tôi có hơn 1.000 gốc cam canh, trong đó 50% đã cho thu hoạch, bước đầu cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra tôi còn nuôi hàng trăm con thỏ thương phẩm và thỏ giống. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí tôi thu về hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Nhuê, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp: Cùng với thi đua phát triển kinh tế, thời gian qua, các phong trào thi đua do địa phương phát động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế địa phương vẫn ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, hiện nay đạt 45,5 triệu đồng/người/năm. Xã đã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn một số tiêu mục đang chỉ đạo triển khai, phấn đấu hoàn thiện trong năm 2021 để về đích theo đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Cùng với xã Liên Hiệp, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Hưng Hà đẩy mạnh thực hiện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bám sát thực tiễn, các phong trào thi đua hướng trọng tâm vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Song song với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục mở rộng các ngành nghề mới... Vì vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2020. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng 2,49%, cao nhất lĩnh.

hội, Bộ Quốc phòng; đồng thời, truy trả trợ cấp thương tật theo Thông tư liên tịch số 28, Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng đối với 153 trường hợp, trong đó chỉ trả trợ cấp hàng tháng cho 11 người, trợ cấp 1 lần cho 43 người với số tiền trên 10 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám định bệnh hiểm nghèo, ra quyết định hưởng đối với 8 đồng chí theo Thông tư số 158 của Bộ Quốc phòng về thực hiện một số chế độ, chính sách, góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành giảm mã phiên hiệu đơn vị đối với 9 trường hợp theo đề nghị của công dân và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời đã tiến hành xác nhận đi B đối với 9 trường hợp. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với 8 huyện, thành phố hoàn thiện sản phẩm đo vẽ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiến hành định chỉnh thông tin liệt sĩ trong giấy báo tử đối với 24 trường hợp, bàn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn

## THI ĐUA YÊU NƯỚC

### HƯNG HÀ

# Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

*Được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hưng Hà ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, động viên tinh thần sáng tạo, hăng say lao động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng phát triển.*



Tích tụ ruộng đất trồng cam canh giúp gia đình anh Đống Quang Tỉnh, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) nâng cao thu nhập.

Hưởng ứng phong trào thi đua của nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Hưng Hà tập trung nguồn lực, hỗ trợ các xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là chương trình mới xã một sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, phát huy nội lực và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các phòng, ngành rà soát, bổ sung, tháo gỡ khó khăn để lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận các xã: Liên Hiệp, Tiến Đức, Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các địa phương, người dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục đóng góp ngày công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân (tiêu biểu, xã Hòa Bình của thành phố 2 nhà văn hóa thôn, xã Tiến Đức hoàn thành 1,4km đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao...).

Các cuộc vận động, phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội (Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn

minh, Đến ơn đáp nghĩa, Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau...) được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ. Năm 2021, toàn huyện có 93,1% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trên 70% đồng hộ đăng ký xây dựng đồng hộ văn hóa; 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 33/33 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2/2 thị trấn đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các chương trình về lao động, việc làm, chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026", huyện đã phát động thi đua cao điểm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao; bầu

đủ 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện và 873/892 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Đồng chí Bùi Phú Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, hàng năm chúng tôi chú trọng tham mưu UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ngoài khen thưởng thường xuyên, chúng tôi bám sát thực tiễn tham mưu UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm, trên cơ sở đó triển khai nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

### ĐÀO QUYN

## Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu. Đồng chí Phùng Xuân Nhai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng

ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện quá trình đổi mới đất nước, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng chí đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và

là công việc cần được thực hiện thường xuyên, cần trọng, bài bản trong suốt nhiệm kỳ nhằm bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên, hội viên, văn nghệ sĩ, trí thức đều nắm vững và sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai

## Khánh thành mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Sáng ngày 21/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình tổ chức khánh thành mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Tý, thôn Trường Mai, xã Tân Bình.

Bà Tý sống một mình, thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu. Ngôi nhà cũ của bà được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, dột nát nhưng bà không có điều kiện tu sửa. Với truyền thống tương thân tương ái, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ để xây dựng mái ấm tình thương



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Tý.

### XUÂN PHƯƠNG

## LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

# Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

*Những năm qua, chính sách hậu phương quân đội được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.*

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sò, 86 tuổi, thôn An Cổ Bắc, xã An Tân (Thái Thụy) có người con trai duy nhất là Nguyễn Trọng Khôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trán trọng công hiến của mẹ và gia đình, Ban CHQS huyện Thái Thụy cùng một số ban, ngành, đoàn thể địa phương nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ suốt đời, tạo nên hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách. Thương tá Mai Công Hưng, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thái Thụy chia sẻ: Những hoạt động



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà Trung tâm Điều dưỡng và nuôi dưỡng người có công Thái Bình nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

này của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện nói riêng, cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung đã động viên về tinh thần, cải thiện đời sống vật chất, góp phần làm vơi đi những nỗi đau đặc các mẹ Việt Nam anh hùng có cuộc sống tốt hơn; đồng thời, bồi đắp, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cùng với mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sò được Ban CHQS huyện Thái Thụy nuôi dưỡng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Ngoài số tiền phụng dưỡng 500.000 đồng/tháng, nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và dịp lễ, tết, các đơn vị đều có những hoạt động thiết thực thăm hỏi, động viên các mẹ.

Đại tá Vũ Xuân Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, thăm hỏi, xét duyệt và báo cáo Quân khu 3 gần 40 hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội, Bộ Quốc phòng; đồng thời, truy trả trợ cấp thương tật theo Thông tư liên tịch số 28, Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng đối với 153 trường hợp, trong đó chỉ trả trợ cấp hàng tháng cho 11 người, trợ cấp 1 lần cho 43 người với số tiền trên 10 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám định bệnh hiểm nghèo, ra quyết định hưởng đối với 8 đồng chí theo Thông tư số 158 của Bộ Quốc phòng về thực hiện một số chế độ, chính sách, góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành giảm mã phiên hiệu đơn vị đối với 9 trường hợp theo đề nghị của công dân và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời đã tiến hành xác nhận đi B đối với 9 trường hợp. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với 8 huyện, thành phố hoàn thiện sản phẩm đo vẽ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiến hành định chỉnh thông tin liệt sĩ trong giấy báo tử đối với 24 trường hợp, bàn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn

cung cấp thông tin về 2 liệt sĩ tử đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho thân nhân liệt sĩ thuộc huyện Thái Thụy cũng như cung cấp thông tin về 41 liệt sĩ làm cơ sở để thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ. Các chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Đến nay, 100% thân nhân của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đều được cấp thẻ BHYT; quân nhân xuất ngũ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm. Dịp tết Nguyễn dân Tân Sửu 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 59 tập thể, 1.343 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trao tặng quà, chúc mừng, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm. Dịp tết Nguyễn dân Tân Sửu 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 59 tập thể, 1.343 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trao tặng quà, chúc mừng, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm. Dịp tết Nguyễn dân Tân Sửu 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 59 tập thể, 1.343 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trao tặng quà, chúc mừng, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm. Dịp tết Nguyễn dân Tân Sửu 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 59 tập thể, 1.343 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trao tặng quà, chúc mừng, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm.

ơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân người có công, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh môi trường các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trị giá 80 triệu đồng/nhà; tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Đến nay, 100% thân nhân của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đều được cấp thẻ BHYT; quân nhân xuất ngũ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm. Dịp tết Nguyễn dân Tân Sửu 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 59 tập thể, 1.343 cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Trao tặng quà, chúc mừng, cấp thẻ học nghề, giới thiệu việc làm.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội của LLVT tỉnh là nguồn động viên kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh cũng như tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh yên tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

### TẮT ĐẠT